

BÍ MẬT... CHAY SHAMAYA



Với sự hội nhập Quốc tế, cùng hòa mình với cộng đồng thức tỉnh tâm linh. Nhà hàng [chay SHAMAYA](#) sẽ là điểm đến ấn tượng với người dân Việt và du khách của các nước.

Trời chợt đổ cơn mưa, sấm sét ùng đoàng... Cũng như bao cơn mưa hạ vào mùa thật dạt dào, dữ dội và rồi thì cũng ngưng lại thánh thót lạ thường như cung bậc của một bản nhạc đầy đủ tiết tấu thăng trầm như vốn có.

Hạ chiếc ô xinh xắn, bước vào cánh cổng nhà hàng chay SHAMAYA một mùi hương thơm nồng nồng, ngọt ngọt như cốm làng vòng, của cỏ cây hoa lá vừa được tắm mát bởi cơn mưa bất chợt. Thật dịu dàng man mát.



Cũng không còn nhớ từ khi nào tôi và gia đình cùng các bạn có sở thích cùng nhau đi ăn chay, trong niềm vui vẻ hân hoan, như được về với thiên nhiên, vô lo, vô nghĩ, hòa mình cùng không gian của nhạc thiền, đánh thức tâm trí hướng về sự thiện lành, chân thành, đức tin nơi cửa Phật.

Nhà hàng chay SHAMAYA được tọa lạc tại một góc phố Hoàng Thế Thiện (Phường Phúc Đồng,

Quận Long Biên - N01A /24) rất yên tĩnh, phong cách thiết kế thanh lịch và sang trọng rất gần gũi với mọi người.



Rất ít người biết tới ý nghĩa bí mật của từ SHAMAYA... Đó chính là Biết nghe lời...và là tri kiến, thanh tịnh với vạn pháp. Một cuộc sống an lành là một cuộc sống có thân tâm được mạnh khỏe và trí huệ được khai thông, làm cho con người ta thấy thương yêu, chia sẻ với nhau hơn và hạnh phúc từ đó cũng trở nên an nhiên hơn.

Tới với SHAMAYA Vegan Buffet chay chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn thường ngày thanh sạch và thuần khiết cho cơ thể để bảo vệ sức khỏe của chính mình và người thân. Với đôi bàn tay khéo léo thả hồn vào những món chay thật ngon lành, lạ miệng của đầu bếp SHAMAYA, sẽ luôn mang lại cho mọi người những phút giây thoải mái, thư giãn, đắm mình trong không gian của [Phật Pháp](#).



Với sự hội nhập Quốc tế, cùng hòa mình với cộng đồng thức tỉnh tâm linh. Nhà hàng chay SHAMAYA sẽ là điểm đến ấn tượng với người dân Việt và du khách của các nước.

Shamaya - Khởi nguồn an lạc!

Tác giả: **Dương Cát Tường**